



(กสทช.)

บันทึกความ

กทช1003.9/133/2557



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สุกัญญา กลางณรงค์ โทร ๕๐๖๑
ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๓๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเปิดเผยข้อสังเกตในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๗
เรียน ประธาน กสทช.

ตามที่มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดิฉันได้ลงมติและตั้งข้อสังเกตไว้ในในการพิจารณา วาระที่ ๔.๗ เรื่อง การพิจารณาการแจ้งยืนยันช่องรายการและโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม ดิฉันจึงขอเปิดเผยข้อสังเกต เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ดิฉันเห็นชอบการพิจารณา ๔๐ ช่องรายการ และการให้บริการโครงข่ายของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต์ จำกัด ที่ยืนยันว่ามีการปรับเป็นช่องรายการและโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามดิฉันเห็นว่าหลังจากนี้ควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการอนุญาตให้มีการประกอบกิจการแบบบอกรับสมาชิกที่ชัดเจนและเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการประกอบกิจการแบบบอกรับสมาชิกตามกติกาที่วางไว้ เพื่อให้การออกอากาศของช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง สำหรับช่องรายการอีก ๕๐ ช่องรายการควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่มีเนื้อหารายการหรือการโฆษณาหลอกลวงขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภค หรือมีการออกอากาศที่จงใจกระทำผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนการพิจารณายืนยันเป็นช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกต่อไป อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ อันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม ดิฉันจึงเห็นว่า หากนโยบายดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาว สำนักงาน กสทช. ควรเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำมติและความเห็นของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ด้วย

(นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์)

กสทช.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ โทร ๕๐๖๒
ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๑๓๔ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๘
เรียน ประธาน กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดิฉันมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ ๔.๘ เรื่อง แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

“๑. ดิฉันรับทราบแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและเห็นว่าแนวทางการปรับรูปแบบเนื้อหาและสัดส่วนรายการเป็นเรื่องที่ดีในการปรับรูปแบบมาสู่กิจการบริการสาธารณะ แต่ไม่อาจเห็นชอบข้อเสนอของสำนักงาน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางดังกล่าวยังคงขัดกับหลักการสำคัญตามมาตรฐานสากลในเรื่อง กิจการบริการสาธารณะ (Public Service Broadcasting) กล่าวคือ โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร และกองบรรณาธิการข่าว ต้องมีความเป็นอิสระจากอำนาจรัฐ มีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และองค์ประกอบคณะกรรมการควรคำนึงถึงความหลากหลายโดยมีตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้น สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ จึงควรปรับตัวเข้าสู่รูปแบบและหลักเกณฑ์ของการเป็นโทรทัศน์บริการสาธารณะก่อน มิใช่เป็นการเสนอแผนงานมาว่าจะเป็นการยื่นปรับในอนาคต อีกทั้งดิฉันยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ว่า กองทัพบกจะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง หากคณะกรรมการประเมินผลแล้วว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้โดยกำหนดว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย ผู้แทน กสทช. จำนวน ๒ คน ผู้แทนสถานีโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน ๒ คน และนักวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน ๑ คน

๒. นอกจากนี้ดิฉันยังเห็นว่า การพิจารณาอนุญาตให้มีการประกอบกิจการโทรทัศน์ภายหลังที่มีการคืนคลื่นความถี่และนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา ๘๓ แห่ง พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ควรเป็นการเริ่มต้นพิจารณาอนุญาตบนสัดส่วนการใช้คลื่นความถี่ใหม่ มิใช่เป็นการอนุญาตสืบเนื่องบนฐานของสิทธิในการถือครองคลื่นความถี่เดิม รวมทั้ง การกำหนดให้สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้ชั่วโมงละ ๑๐ นาที ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วไม่เกินชั่วโมงละ ๘ นาที ควรคำนึงถึงความเป็นธรรม

/ต่อการแข่ง ...

ต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการบริการธุรกิจ ซึ่งมีต้นทุนในการเข้าสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูลตามกฎหมาย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้นำมติและความเห็นเพิ่มเติมของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. และเผยแพร่ต่อสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์)

กสทช.